



สอนเสริมนอกเวลาเรียน ส่งผลให้เหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้มีจำนวนลดลง ซึ่งโรงเรียนได้วางแผนการสอนเสริมต่อออกไป จนกว่าจะทำให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ด้านอาชีพ นำปราชญ์ชาวบ้านมาสอนทอผ้าปักกะญอ และส่งเสริมชาวบ้านให้ตั้งกลุ่มทอผ้าปักกะญอเยี่ยมสี่ธรรมชาติบ้านกามาผาได้ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๕ คน สามารถสินค้าหัตถกรรมออกไปส่งจำหน่ายยังร้านภูฟ้าได้ อาทิ เสื้อปักกะญอ ย่อม และผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงเปิด "อาคาร บี เจ ซี ๑๒" ซึ่งกลุ่มบริษัท เบอร์ลีย์คเกอร์ จำกัด มหาชน สร้างขึ้นเป็นอาคารห้องสมุด ๒ ชั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชน รวมทั้งได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักและผลไม้ได้ผลดี แต่เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด จึงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอและมีเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอบริโภค ในการนี้มีพระราชดำริให้เลี้ยงปลาตากเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้นักเรียน ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับกรมป่าไม้และสำนักงาน กปร. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมที่ชำรุด ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีน้ำใช้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างเพียงพอ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งโรงพยาบาลท่าสองยางได้นำรถพยาบาลฉุกเฉินพระราชทานที่ได้รับมาให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นรถโฟร์วีลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลได้ดีกว่ารถทั่วไป เพื่อนำผู้ป่วยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลอะสุคี อำเภอมะละมาต จังหวัดตาก ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๓๕ คน เป็นบุตรหลานของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน โดยมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ไข่ ในกิจกรรมปศุสัตว์เพื่ออาหารกลางวัน และขยายผลไปยังราษฎรและชุมชน เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน เป็นต้น สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองเหมืองผาแดง

